

บริษัท เรียล เอสเตท เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด
989 อาคารสยามพิวรรสน์ ชั้น 12 เอ ถนนพระรามที่ 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เรียน นักลงทุนและผู้ถือครองโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนเรียลเอ็กซ์

เรื่อง ชี้แจงกรณีนำส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) ประจำปีไตรมาสที่ 4/2567 แก่นักลงทุนและผู้ถือครองโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนเรียลเอ็กซ์ผิดพลาดทางอีเมล

วันที่ 14 มีนาคม 2568

บริษัท เรียล เอสเตท เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับกรณีนำส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (“Withholding Tax”) ประจำปีไตรมาสที่ 4/2567 หรือไตรมาสที่ 2 ของปีโครงการที่ 2 แก่นักลงทุนและผู้ถือครองโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนเรียลเอ็กซ์ผิดพลาดทางอีเมล เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 ดังนี้

จากการดำเนินการตรวจสอบพบว่า บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการนำส่ง Withholding Tax แก่นักลงทุนไม่ถูกต้องกับอีเมลที่นักลงทุนได้ทำการลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ หรือพันธมิตรของบริษัทฯ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ ได้รับทราบและได้ดำเนินการแก้ไขซึ่งปัญหาและความผิดพลาดดังกล่าว ด้วยความระมัดระวังและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของนักลงทุนเป็นสำคัญแล้ว โดยบริษัทฯ จะดำเนินการนำส่ง Withholding Tax ฉบับใหม่ ไปยังอีเมลที่ถูกต้องของนักลงทุนตามที่นักลงทุนลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ หรือพันธมิตรของบริษัทฯ โดยเร็วที่สุดต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจัดให้มีมาตรการในการแก้ไขและป้องกันปัญหา ด้วยการดำเนินการจำกัดการเข้าถึง Withholding Tax ด้วยรหัสลับประชาชนจำนวน 13 หลัก เพื่อเป็นการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของนักลงทุน โดยมาตรการดังกล่าวบริษัทฯ กำหนดให้มีผลในการเริ่มดำเนินการใน ไตรมาสที่ 1/2568 หรือไตรมาสที่ 3 ของปีโครงการที่ 2 เป็นต้นไป

บริษัทฯ ขออภัยนักลงทุนและผู้ถือครองโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนเรียลเอ็กซ์เป็นอย่างสูงต่อปัญหาและข้อผิดพลาดดังกล่าวมา ณ ที่นี้ โดยบริษัทฯ ขอเน้นย้ำว่าการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อกำหนดและแนวทางที่ระบุไว้ใน Whitepaper ทุกประการ ภายใต้การยึดถือและคำนึงถึง หลักบรรษัทภิบาลและผลประโยชน์สูงสุดของนักลงทุนและผู้ถือครองโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนเรียลเอ็กซ์เป็นสำคัญ บริษัทฯ ขอขอบพระคุณต่อทุกความไว้วางใจ การสนับสนุน และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ดีเสมอมา บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากนักลงทุนและผู้ถือครองโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนเรียลเอ็กซ์ทุกท่านสืบต่อไป

หมายเหตุ: Withholding Tax ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เฉพาะหรือข้อมูลลับหรือข้อมูลส่วนบุคคล หากนักลงทุนมิได้เป็นผู้รับตามรายชื่อในหนังสือหรือได้รับหนังสือมาโดยความผิดพลาด โปรดลบหนังสือนี้ออกจากกระบบรวมถึงขอให้ทำลายสำเนาข้อมูลจากหนังสือนี้ในทันที โดยหากนักลงทุนมิได้เป็นผู้รับตามเจตนาของผู้ส่ง โปรดรับทราบว่าการเปิดเผย สำเนา ส่งต่อ หรือการกระทำอื่นใดที่เชื่อได้ว่าเป็นพฤติกรรมดังกล่าว นั้น เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด

บริษัท เรียล เอสเตท เอกซิโพเนนเชียล จำกัด
989 อาคารสยามพิวรรสน์ ชั้น 12 เอ ถนนพระรามที่ 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายวีรพงษ์ ชุตินันท์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และผู้อำนวยการรายงานสารสนเทศ